

Số: 01./KH-ĐCC

Lộc An, ngày 14 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế buộ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 01/QĐ-CCXP ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND xã Lộc An

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-KPHQ ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND xã Lộc An về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CCXP ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND xã Lộc An về việc cưỡng chế buộ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/7/2020 của UBND xã Lộc An về việc thành lập Đoàn cưỡng chế thi hành Quyết định cưỡng chế buộ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả,

Để đảm bảo thi hành Quyết định số 01/QĐ-CCXP ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND xã Lộc An về việc cưỡng chế buộ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đoàn cưỡng chế xây dựng Kế hoạch cưỡng chế với những nội dung sau:

I. Mục đích thực hiện:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác thực thi các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đảm bảo mọi quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có hiệu lực pháp luật phải được chấp hành nghiêm minh.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện cưỡng chế, lực lượng tham gia cưỡng chế phải tuân thủ nghiêm các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành, kiên quyết, chặt chẽ, chính xác, tránh xảy ra những thiếu sót dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện hoặc gây ra những thiệt hại không đáng có trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Quá trình thực hiện cưỡng chế phải đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, mọi hành động cản trở hoặc chống đối phải được lập hồ sơ xử lý cụ thể theo quy định pháp luật.

I. Đối tượng bị cưỡng chế:

Đối tượng bị cưỡng chế là ông Võ Quang Phú và bà Phạm Ngọc Bạch cư ngụ ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

III. Công tác chuẩn bị:

1. Dự báo tình hình:

Khu vực cưỡng chế tiếp giáp đường ĐT 769 xe cộ lưu thông qua lại đông đúc, đối tượng bị cưỡng chế là chủ hộ gia đình có đông thành viên cùng sinh sống và hoạt động kinh doanh buôn bán quán cơm, có nhiều phụ nữ (có cả phụ nữ đang mang thai) và trẻ em do đó dễ dẫn đến tình trạng đối tượng bị cưỡng chế sử dụng phụ nữ và trẻ em để gây cản trở việc thực hiện cưỡng chế. Đồng thời địa điểm cưỡng chế nằm trong khu vực đông dân cư, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế nên thường tập trung để xem các cơ quan Nhà nước thực hiện công tác tổ chức cưỡng chế. Do đó tình hình an ninh, trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, dẫn đến việc cản trở hoặc chống người thi hành công vụ trong khi thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Đoàn cưỡng chế.

a. Tình huống 1: Đối tượng vi phạm chống đối, đưa phụ nữ (có cả phụ nữ đang mang thai), trẻ em và liên kết với những người khác có những hành vi cản trở công tác cưỡng chế.

Hướng giải quyết:

- Giao cho Hội phụ nữ xã, Đoàn Thanh niên xã, Ban nhân dân ấp Bình Lâm và Tổ nhân dân phối hợp với các lực lượng hỗ trợ bằng những cử chỉ, lời nói ôn hòa tiếp cận đám đông vận động, thuyết phục hợp tác.

- Lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với Công an huyện và các lực lượng hỗ trợ khác nhanh chóng tiếp cận đám đông, bằng biện pháp nghiệp vụ tránh xung đột, kịp thời tách những người không liên quan, có những hành vi quá khích, đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa phát sinh hiệu ứng đám đông.

b. Tình huống 2: Khi có trẻ em, phụ nữ có hành vi “nhạy cảm” gây cản trở.

Hướng giải quyết:

- Đối với trẻ em: Giao cho Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã phối hợp Ban nhân dân ấp Bình Lâm và Tổ nhân dân tiếp cận, cử chỉ ân cần di chuyển các trẻ em ra khỏi đám đông, đưa đến khu vực an toàn, cử người chăm sóc và có trách nhiệm giao trả các em cho người thân của các em ngay sau đó.

- Đối với phụ nữ có những hành vi “nhạy cảm”: Giao cho Hội phụ nữ xã phối hợp Đoàn thanh niên tiếp cận dùng những vật dụng đã chuẩn bị như mền, vải, quần áo phụ nữ... kịp thời xử lý không để hình ảnh “nhạy cảm” không phù hợp với phong tục, tập quán xảy ra.

c. Tình huống 3: Các đối tượng chống đối người thi hành công vụ.

Hướng giải quyết:

- Lực lượng Công an xã chủ động phối hợp Công an huyện và các lực lượng hỗ trợ khác phân loại các đối tượng để thực hiện biện pháp nghiệp vụ, xử lý kiên quyết các trường hợp quá khích, giải tán đám đông nhất là đối tượng cầm đầu và kích động đám đông gây rối, lực lượng Công an có trách nhiệm tạm giữ để đưa về trụ sở để xử lý.

d. Tình huống 4: Trường hợp các hộ dân tụ tập đông người treo băng rôn, biểu ngữ chống đối nhằm gây sự chú ý của người dân địa phương và người qua đường. Đồng thời, sử dụng máy quay, điện thoại và các phương tiện để quay phim, chụp hình.